



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทร.1913

ที่ ศธ 0550.1/ว183

วันที่ 15 มีนาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2560

เรียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย, หัวหน้าสำนักงานคณบดี, หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก, หัวหน้างานการเงินและบัญชี หัวหน้างานพัสดุ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน กองบริการ การศึกษา และหัวหน้างานบริหารงานบุคคล

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 มีมติและข้อสั่งการ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 3.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให้นำเข้าการประชุมสภาวิชาการเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3.3 ขอความเห็นชอบอัตรากำลังเพิ่มเติมของโรงเรียนสาธิตมัธยม คณะครุศาสตร์

มติที่ประชุม 1. เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา ให้จ้างด้วยเงินบำรุง การศึกษางบประมาณของโรงเรียนสาธิต และให้ดำเนินการวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อนำเข้าการประชุมคณะกรรมการ บริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ต่อไป

2. พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ให้วิเคราะห์อัตรากำลังตามกระบวนการขั้นตอน และนำเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อขอความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 3.4 ขอความเห็นชอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป เพิ่มเติม จ้างด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมัธยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

มติที่ประชุม เห็นชอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพิ่มเติม จ้างด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมัธยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และนำเข้าการประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการประเภทสิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ ประเภทผลงานทางศิลปะ

มติที่ประชุม ให้นำข้อเสนอแนะ/คำถามจากที่ประชุมกลับไปพิจารณา และนำเข้าสภาวิชาการเห็นชอบ ก่อน แล้วนำเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เป็นวาระสืบเนื่องจากการประชุมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

(นางลักขณา เตชวงษ์)

ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

(นางนงคราญ คงสมทรง)

ผู้บันทึกเลข

15/ มีนาคม /2560

(นางสาวกาญจน์พิชญา ภิญา)

รักษาการหัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ

15/ มีนาคม /2560